

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ทูลถวาย ถวายปริญญาคุณวุฒบัณฑิตศึกษาศึกษา
และอนุมัติปริญญาคุณวุฒบัณฑิตศึกษาศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖ (๕/๒๕๓๘) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ทูลถวาย ถวายปริญญาคุณวุฒบัณฑิตศึกษาศึกษา และอนุมัติปริญญาคุณวุฒบัณฑิตศึกษาศึกษา ดังนี้

ปริญญาการศึกษาคุณวุฒบัณฑิตศึกษาศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

ปริญญาศิลปศาสตรคุณวุฒบัณฑิตศึกษาศึกษา สาขาไทยคดีศึกษา

พระธรรมวิมลโมลี

ปริญญาบริหารธุรกิจคุณวุฒบัณฑิตศึกษาศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจ

นายโกศล ไกรฤกษ์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรคุณวุฒบัณฑิตศึกษาศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา

ศาสตราจารย์อรุณ ชัยเสรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

(นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ)

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

คำประกาศถวายสดุดีพระเกียรติคุณ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
 ปริญญาการศึกษาคุณูปถัมภ์คึกคักคิมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีพระชันษา 82 ปี ประสูติในสกุลชวตฺร ณ จังหวัดกาญจนบุรี ทรงบรรพชาเป็นสามเณร ตั้งแต่พระชันษา 13 ปี และได้ครองสมณเพศมาโดยตลอด จวบจนได้ทรงดำรงตำแหน่งพระประมุขสูงสุดฝ่ายสงฆ์ ในปัจจุบัน

สมเด็จพระสังฆราช ฯ ทรงตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนพระองค์นั้นใฝ่พระทัยที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา พระธรรมเทศนาจำนวนมากที่ได้ทรงแสดงในวาระต่าง ๆ จึงมีเนื้อหาลุ่มลึกในเชิงธรรมปรัชญา และในขณะเดียวกันก็มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ประกอบกับพระอัจฉริยภาพในเชิงภาษา คือทรงใช้คำง่าย ๆ สดละสลวยพระอรรถาธิบายแจ่มแจ้งชัดเจน ทำให้พระธรรมโอวาทของพระองค์เป็นที่จับใจเหล่าพุทธศาสนิกและผู้สนใจทั้งหลาย ในแง่ของผู้ให้การศึกษาก็เห็นว่าทรงเป็น "ครู" ที่มีความรักกว้างขวางลึกซึ้ง และทรงถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าทรงเป็นพระเถรอาจารย์อาวุโสพระองค์หนึ่งที่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธธรรมให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป

ในด้านการบริหารการศึกษานั้น ได้ทรงวิริยะอุตสาหะ อุทิศทั้งเวลาและทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในส่วนของสงฆ์และฆราวาส โดยที่ทรงดำรงตำแหน่งพระประมุขสูงสุดแห่งพุทธอาณาจักร จึงมีพระภารกิจอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาฝ่ายสงฆ์หลายตำแหน่ง กล่าวคือ ทรงเป็นประธานกรรมการบริหารสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ ประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต ในตำแหน่งเหล่านี้ได้ทรงดำเนินนโยบาย และพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญคือการตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ การสร้างอาคารหอสมุดของสภาศึกษามหาวิทยาลัย การจัดตั้งโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต และโรงเรียนครูปริยัติธรรมคณะธรรมยุติ นอกจากนี้ ยังมีพระกรุณาช่วยเหลือหนุนดันการศึกษาของมูลนิธิเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย และทรงอุปถัมภ์การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ

โดยพระปรีชาสามารถและพระเมตตาที่ได้ทรงประกอบพระภารกิจอันเป็นคุณานุประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอเนกประการทั้งในฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสดังกล่าวแล้ว แสดงให้

คำประกาศเกียรติคุณ

พระธรรมวิมลโมลี

ปริญญาศิลปศาสตรุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาไทยคดีศึกษา

พระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลี ชื่อสกุลเดิม คือ ปวง วงศ์เรือง อายุ ๗๘ ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา และรองเจ้าคณะ ภาค ๖ พระคุณเจ้าบรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๔ ปี และได้อุปสมบทต่อเนื่องกันไป เมื่ออายุ ๒๐ ปี นับเป็นพระเถรอาจารย์อาวุโสที่ได้รับความเคารพยกย่องอย่างสูงรูปหนึ่งในดินแดนล้านนาไทย

ในฐานะพระธรรมอาจารย์ผู้คงแก่เรียน พระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลีได้มีบทบาทอันสำคัญยิ่ง ในการจรรโลง เผยแพร่ และพัฒนาพระพุทธศาสนา ในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการให้การศึกษาแก่ พระภิกษุ สามเณร และเยาวชน รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และโดยที่เล็งเห็นการณ์ไกลถึงความสำคัญของการศึกษา พระคุณเจ้าได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการให้การศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดดำเนินการขึ้นที่จังหวัดพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ นี้ ปัจจุบัน พระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบในอนาคตสำหรับจังหวัดพะเยาอีกด้วย

ด้านการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนั้น พระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลี มีผลงานอันเด่นชัดด้วยวิริยะอุตสาหะ และความใส่ใจอย่างจริงจัง พระคุณเจ้าได้รวบรวมสะสมโบราณวัตถุเป็นเวลายาวนาน ทั้งประติมากรรม ศิลปจารึก วรรณกรรมสมุดข่อย และโบราณศิลปวัตถุต่างๆ มีจำนวนกว่าพันชิ้น ปัจจุบัน กำลังดำเนินการจัดตั้งหอวัฒนธรรมนิทัศน์ที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม และแสดงมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมอันล้ำค่าเหล่านี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็ประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

นอกจากผลงานสำคัญดังกล่าวแล้ว พระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลียังได้ศึกษาสืบค้นด้าน ประวัติศาสตร์ ภาษา และวรรณกรรมของล้านนาไทยไว้อย่างลุ่มลึก และหลากหลาย พระคุณเจ้าได้รวบรวม ค้นคว้า และเรียบเรียงเป็นงานนิพนธ์อันทรงคุณค่ายิ่งถึง ๑๖ เรื่อง อาทิเช่น ประวัติเมืองพะเยา ประวัติพญาเงี้ยวเมือง ความหมายของอักษรล้านนา และปริวรรตคำวขอ เรื่อง หงษ์หิน เป็นต้น

จากผลงานดีเด่นทั้งในฐานะผู้สืบพระพุทธศาสนา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้นำด้านการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านดังกล่าวแล้ว พระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลีจึงได้รับการเชิดชูเกียรติคุณจากองค์กรต่าง ๆ หลายสถาบัน กล่าวคือ ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมูลนิธิประชาสงเคราะห์ และโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ได้รับการเชิดชูเกียรติ ด้านการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา ได้รับยกย่องเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมดีเด่น และมีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏเชียงราย และล่าสุด ได้รับยกย่องเป็น "คนดีศรีสังคม" ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๖

กล่าวในแง่ความเป็นนักวิชาการ พระธรรมวิมลโมลี ได้สร้างผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระคุณเจ้าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และได้อุทิศตนในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา และวรรณกรรมของล้านนาอย่างจริงจัง ดังที่ได้เรียบเรียงเป็นงานนิพนธ์จำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงความรอบรู้ และภูมิปัญญาอันเยี่ยมยิ่ง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้อันล้วนเป็นมรดกล้ำค่าของวัฒนธรรมล้านนาไทย มิให้สูญหายแล้ว ก็ยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และปลูกเร้าให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ภาคภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม อันบรรพชนแห่งล้านนาได้สร้างสรรค์และสืบทอดกันมาอีกด้วย โดยเหตุนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีมติให้ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาไทยคดีศึกษา แต่พระคุณเจ้าพระธรรมวิมลโมลี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสืบไป

ปัจ
จึงและ
เข้า
พรเพ
วง
การ
รับ
ไป
คำศักร
นั้น
แต่
เทใน
จน
บุค
ปร
คำ
คว
ชาติ

คำประกาศเกียรติคุณ

นายโกศล ไกรฤกษ์ ปรวิญญาบริหารธุรกิจชุมชนบัณฑิตศึกษาศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

นายโกศล ไกรฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๗ ปัจจุบันอายุ ๗๑ ปี เป็นบุตรร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก ๕ สมัยกับนางสมหนึ่ง ไกรฤกษ์

นายโกศล ไกรฤกษ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล และระดับเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต่อจากนั้น ได้เข้าศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงชั้นปีที่ ๒ ก็ต้องลาออก เพราะบิดาค้องโทษทางการเมือง ทำให้ฐานะครอบครัวขัดสน

หลังจากออกจากมหาวิทยาลัย นายโกศล ไกรฤกษ์ ได้เริ่มประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ต่อมา ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ ได้หันเข้าสู่วงการการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกและได้ใช้ชีวิตเป็นนักการเมืองเป็นเวลายาวนาน นับเป็นนักการเมืองอาวุโสที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งผู้หนึ่ง เคยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกถึง ๕ สมัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรองนายกรัฐมนตรี

ภายหลังการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ นายโกศล ไกรฤกษ์ ได้ซื้อกิจการของบริษัทตะวันออกไฟแนนซ์ ซึ่งในขณะนั้นมีฐานะไม่มั่นคง นายโกศล ไกรฤกษ์ ได้ปรับปรุงพัฒนาบริษัทจนมีกิจการก้าวหน้าเป็นปีกแผ่นขึ้นโดยลำดับ และได้ขยายงานเป็นบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ มีสาขาทั่วไปทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดถึง ๑๕ สาขา

นายโกศล ไกรฤกษ์ นับเป็นบุคคลตัวอย่างที่ควรแก่การยกย่องผู้หนึ่ง กล่าวคือ ในฐานะนักการเมืองเป็นผู้ทำงานอย่างทุ่มเท และเสียสละมีความสามารถและเล็งเห็นการณ์ไกลจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของประเทศในระดับสูง รวมทั้งเป็นบุคคลหนึ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการวางรากฐาน และพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในบทบาทของนักธุรกิจ นายโกศล ไกรฤกษ์ เป็นผู้มีความสามารถสูงทั้งในด้านการบริหารและการจัดการ สามารถสร้างฐานะของตนเองให้มั่นคง และบริหารธุรกิจด้วยความดูแลให้ก้าวหน้าเป็นปีกแผ่นอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวมแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้คนจำนวนมากมีงานอาชีพอีกด้วย

ละ
 รม
 าว
 .ชิต
 .ดี-
 าร-
 าร
 ็น
 ษา
 ที่ได้
 กิ่งนี้
 มิ
 ใจ
 รรค์
 ทร-
 ภาร

โดยผลงานความสามารถและเกียรติคุณดังกล่าวนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีมติเห็นชอบให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ-ธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ตำ
วิศ
จา
ศา
หรี
กธ
ทำ
ศา

แ
เฮ
ศ
แ
ภา
ฮ
ม

ผ
ป
ท
ศ
ท
ศ

เ
ง

คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์อรุณ ชัยเสรี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ศาสตราจารย์อรุณ ชัยเสรี เกิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เกียรตินิยมอันดับสอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยฮิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ จนได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ หลังจากนั้น ได้ลาออกจากราชการมาประกอบอาชีพส่วนตัวในปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ เนื่องจากกังวลถึงมีปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรคต่องานสอน โดยที่ระหว่างรับราชการและหลังจากนั้นก็ได้อำนาจโยชน และซื้อเสียงให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดมา จึงได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๓

ในด้านการศึกษา นับได้ว่า ศาสตราจารย์อรุณ ชัยเสรี เป็นผู้อุทิศตนเพื่อการเรียนรู้และความก้าวหน้าทางสาขาวิชาวิศวกรรมมาโดยตลอด กล่าวคือ ได้วิจัยค้นคว้า และเขียนตำราไว้จำนวนมาก เช่น งานวิจัยค้นคว้าวัสดุก่อสร้างและระบบโครงสร้าง คู่มือการตรวจสอบคอนกรีต เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานให้หน่วยราชการทั้งภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกอย่างมากมาย เช่น การออกแบบอาคารที่ประชุมรัฐสภา อาคารหอพักขนาดใหญ่ อาคารเรียนคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ศาสตราจารย์อรุณ ชัยเสรี ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก โดยได้ร่วมปฏิบัติงานในคณะทำงานต่างๆ เช่น ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ถึง ๒ ครั้ง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ถึง ๒๕๓๘ กรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการก่อสร้างสถานที่ราชการ และถาวรวัตถุของประเทศ อนุกรรมการสร้าง และซ่อมแซมปรับปรุงพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น

ด้านธุรกิจอาชีพวิศวกรที่ปรึกษา และการบริหารบริษัท อรุณชัยเสรีคอนซัลติงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ท่านได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธาให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติอารยประเทศ ทำให้สามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาเฉลิม

พระเกียรติซึ่งมี ๖๐,๐๐๐ ที่นั่ง อาคารที่มีโครงการสร้างพิเศษ เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งใช้โครงสร้างสามมิติ อาคารที่สูงมากๆ เช่น ไบฮยกทาวเวอร์ ๒ สูง ๘๘ ชั้น ไทยวาทาเวอร์ ๒ สูง ๖๓ ชั้น อาคารที่มีห้องใต้ดินลึกมากถึง ๖ ชั้น เช่น แกรนด์ไฮน่า เขาวราช เป็นต้น

ด้วยความรู้ความสามารถ และการสรรค์สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ และชื่อเสียงแก่ประเทศชาติอย่างเหลือคณานับ The American Concrete Institute จึงได้มอบรางวัล ACI International Award แก่ศาสตราจารย์อรุณ ชัยเสรี เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้อุทิศตนให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้าง และมีผลงานยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการใช้คอนกรีตในงานก่อสร้าง

โดยผลงาน และเกียรติคุณดังกล่าวข้างต้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นสมควรให้ศาสตราจารย์อรุณ ชัยเสรี ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป